

TỈNH ỦY LẠNG SƠN  
BAN NỘI CHÍNH

\*

Số 2184-CV/BNCTU

V/v thông tin nội dung đăng ký  
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công  
dân kỳ tháng 10/2023

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lạng Sơn, ngày 25 tháng 10 năm 2023

*Kính gửi:* - Bà **Hoàng Thị Thanh**, trú tại thôn Rọ Phải, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn,  
- Bà **Dương Thị Vàng**, trú tại thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn,  
- Ông **Ngô Văn Hùng**, trú tại thôn Co Mãn, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp nhận đơn đề ngày 20/10/2023 và đăng ký đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân của các ông, bà: Hoàng Thị Thanh, Dương Thị Vàng, Ngô Văn Hùng, ghi là đại diện một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn (do Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo), với nội dung: tiếp tục phản ánh và đề nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân để chỉ đạo các cơ quan của tỉnh Lạng Sơn giải quyết bồi thường về những thiệt hại vật chất, tinh thần do cưỡng chế thu hồi đất của các cơ quan đã gây ra cho các hộ dân; yêu cầu chỉ đạo giải quyết dứt điểm các nội dung khiếu nại, kiến nghị về dự án để người dân ổn định làm ăn trong cuộc sống... Đề nghị Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân, nếu không được xem xét giải quyết thì bắt buộc người dân phải về Trung ương khiếu nại tại Quốc hội tháng 10/2023.

Kết quả xem xét:

**I. Đối với các nội dung phản ánh, kiến nghị, đề nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết:**

Tại các kỳ tiếp công dân tháng 6/2022, tháng 10/2022, tháng 4/2023: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp đại diện các hộ dân, đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của các công dân và kết luận, chỉ đạo giải quyết các nội dung ý kiến, kiến nghị, phản ánh tại các văn bản: Thông báo số 153-TB/TU, ngày 16/6/2022 của Tỉnh ủy, Thông báo số 206-TB/TU, ngày 31/10/2022 của Tỉnh ủy, Thông báo số 268-TB/TU, ngày 08/5/2023 của Tỉnh ủy (các văn bản đã được thông tin, gửi đến công dân để biết).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thường xuyên, quyết liệt chỉ đạo UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết vụ việc khách quan, toàn diện, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân (Tại các văn bản: (1). Thông báo số 04-TB/BCĐ ngày 23/12/2022 của Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo, ngày 14/12/2022; (2). Thông báo số 06-TB/BCĐ, ngày 22/3/2023 của Ban Chỉ đạo

PCTN, TC tỉnh thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo, ngày 02/3/2022; (3). Kết luận số 1222-KL/TU, ngày 29/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (4). Thông báo số 08-TB/BCĐ, ngày 21/4/2023 của Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ Tư Ban Chỉ đạo; (5). Thông báo số 11-TB/BCĐ, ngày 08/8/2023 của Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo, ngày 03/8/2023).

Đối với các đơn đại diện các hộ dân gửi đến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh trong năm 2023 (gồm: đơn đề ngày 30/3/2023, đề ngày 15/6/2023, đề ngày 10/8/2023, đề ngày 20/10/2023), sau khi xem xét, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo chuyển đơn đến UBND tỉnh để tiếp tục chỉ đạo khẩn trương xem xét, xử lý Đơn theo đúng quy định của pháp luật và các kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đối với vụ việc, để giải quyết các kiến nghị, phản ánh và Đơn của các công dân trong thời gian sớm nhất (các văn bản đã được thông tin, gửi đến công dân để biết); thông tin kết quả xử lý và hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: UBND tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan đã và đang khẩn trương rà soát kỹ lưỡng các nội dung liên quan đến Dự án Khu đô thị mới Mai Pha để giải quyết dứt điểm vụ việc, thông tin trả lời công dân, bước đầu đã có một số kết quả:

(1). Cơ quan công an đã điều tra, xác minh có sai phạm trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn xã Mai Pha, trong đó có một phần diện tích đất thuộc dự án: Đã khởi tố vụ án và 02 bị can (nguyên là lãnh đạo và công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Lạng Sơn) do vi phạm quy định về quản lý đất đai; vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

(2). Đối với sai phạm trong việc kiểm kê, thống kê sai diện tích đất trồng lúa tại dự án: **ngày 09/10/2023**, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 59 về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 360 Bộ Luật Hình sự để điều tra; hiện nay cơ quan điều tra đang tiếp tục thực hiện công tác điều tra để xem xét, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

(3). Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và đang thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 04 tổ chức đảng và 16 đảng viên liên quan đến Dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.

(4). Hiện nay UBND tỉnh, Công an tỉnh, các cơ quan liên quan đang tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng các nội dung kiến nghị, khiếu nại của công dân liên

quan đến Dự án Khu đô thị mới Mai Pha để giải quyết dứt điểm vụ việc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; thông tin trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật.

## II. Đối với việc đăng ký Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ tháng 10 năm 2023:

Thực hiện quy định tại Khoản 2, Điều 8 Quy chế Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân, đối thoại và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân ban hành kèm theo Quyết định số 1993-QĐ/TU, ngày 25/9/2019 của Tỉnh ủy<sup>1</sup>; thời điểm đăng ký của các công dân (ngày 20/10/2023) thuộc trường hợp xem xét, tiếp nhận đăng ký của kỳ tiếp công dân **thường kỳ tháng 11 năm 2023** của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ tổng hợp, báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy xem xét các nội dung đăng ký tiếp công dân thường kỳ tháng 11/2023 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy theo đúng quy định.

Tuy nhiên, để các công dân được trực tiếp nắm thông tin về tiến độ, kết quả giải quyết các kiến nghị, phản ánh, kiến nghị liên quan đến dự án; Ban Nội chính Tỉnh ủy đã báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, giao Thành ủy Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng để tiếp, thông tin đối với các công dân về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và UBND tỉnh đối với vụ việc; đồng thời phối hợp cùng các cơ quan chức năng liên quan thông tin kết quả, tiến độ xem xét, giải quyết các kiến nghị, phản ánh của công dân; kết quả xử lý các vi phạm, sai phạm của cán bộ, đảng viên có liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật.

Ban Nội chính Tỉnh ủy thông tin để các công dân biết và tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình xem xét, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

### Nơi nhận:

- Như trên,
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy (b/c),
- Ủy ban Nhân dân tỉnh (p/h),
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy,
- Công an tỉnh,
- Văn phòng Tỉnh ủy,
- Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh,
- Sở Tài nguyên và Môi trường,
- Đ/c Bí thư Thành ủy Lạng Sơn,
- Lãnh đạo ban, các phòng,
- Lưu Văn thư (NTN).

K/T TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN



Chu Đức Hiếu

<sup>1</sup> Điều 8. Hoạt động tiếp công dân thường xuyên "...2. Thời hạn tiếp nhận đăng ký tiếp công dân trong tháng tính từ ngày 11 tháng trước đến ngày 10 của kỳ tiếp công dân tháng tiếp theo".